

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒  
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวิสุทธิ ไชยณัฐ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ เป็นประธานในที่ประชุมและได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรีกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อฝากให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไข ซึ่งมีสมาชิกอภิปรายโดยใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที

ต่อจากนั้น นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด ซึ่งในวันนี้มี ๓ กระทู้ ดังนี้

กระทู้ถามสด เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร ตั้งถามโดย ส.ส.ธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กับการแทรกแซงการทำงานในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงกรณีการทำงานบริเวณพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหง ถ.ศรีนครินทร์ ซึ่งปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยหรือกระสอบทรายออกจากบริเวณท่อระบายน้ำ ซึ่งกทม. นำมาทำการปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม จึงขอตั้งถามว่าทำไมรัฐบาลจึงเลือกวิธีที่สร้างความสับสนในการแก้ไขปัญหา จากนั้นรัฐมนตรี พลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุน กทม.ในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร และกล่าวว่าวิธีคิดของ กทม.มีผลกระทบ มีประชาชนเดือดร้อนและร้องเรียนมา โดยเฉพาะแนวป้องกันน้ำท่วมโดยการทำแก้มลิงเก็บน้ำ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว จากนั้น ส.ส.ธนา ชีรวินิจ ผู้ตั้งกระทู้ ยืนยันว่าการใช้วิธีปิดล้อมโดยการนำกระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำนั้นได้ผลเป็นอย่างดีในการป้องกันน้ำท่วม จากนั้นได้สอบถามว่ารัฐบาลจะนำกระสอบทรายออกจากท่อระบายน้ำหรือไม่ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรี พลอดประสพ สุรัสวดี ได้ชี้แจงว่าจะมีการประชุม กบอ. ในวันพรุ่งนี้(ศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว หากผลปรากฏว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดก็ยินดีขอโทษ กทม.

กระทู้ถามสด เรื่อง การดำเนินการกับอาชญากรทางเศรษฐกิจการเงิน ตั้งถามโดย ส.ส.วรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยกล่าวหาว่าความเมื่อปี ๒๕๔๐ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งชาติได้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ พบว่าธนาคารมหานคร ซึ่งคุณภคินี สุวรรณภักดี ผู้บริหารธนาคารมหานครในสมัยนั้นได้ปล่อยเงินกู้ ทำให้ธนาคารมหานครเสียหายจนไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ ในที่สุดศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา ๔ คน รวมทั้งคุณภคินี ซึ่งมีผู้ต้องหาเข้ามอบตัว ๓ คน และในวันที่ ๓๐ ตุลาคมนี้ คดีจะหมดอายุความ แต่คุณภคินี ผู้ต้องหา ยังคงหลบหนี จึงขอถามว่ารัฐบาลมีการติดตามดำเนินการอย่างไร จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับย้อนหลังแล้ว และผู้ต้องหา มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองทำให้ติดตามจับกุมได้ยาก และไม่สามารถยึดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

เนื่องจากเป็นคดีอาญา ส่วนการติดตามตรวจสอบไม่พบว่าผู้ต้องหาเดินทางไปหลบหนียังต่างประเทศ แต่ไม่สามารถสืบได้ว่าผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ที่ใด ขณะที่ ส.ส.อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิพาดพิง โดยชี้แจงว่า นางภคินี ผู้เป็นมารดานั้นถูกดำเนินคดีการจัดการทรัพย์สิน ไม่ใช่คดียกยอกทรัพย์สินตามที่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอ้าง และบริษัทได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ส่วนการดำเนินคดีเรื่องการติดตามทรัพย์สินนั้น นางภคินีผู้ถูกกล่าวหาขณะคดีแพ่งแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงแล้วว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องของกรณีการจัดการและยืนยันว่า นางภคินี สุวรรณภักดี ไม่ได้ยกยอกทรัพย์สินของลูกค้านับแต่ประการใด

กระทู้ถามสด เรื่อง ปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ ตั้งถามโดย ส.ส.อาคม เองฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยกล่าวว่าปัจจุบันราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอย่างมาก จึงขอถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่ไทยไม่ขาดแคลน และรัฐบาลได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติหรือไม่ รวมทั้งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมันอย่างไร นากนั้น รัฐมนตรี ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติได้วางแผนสถานการณ์ปาล์มน้ำมันเป็นระยะ และการที่รัฐบาลนำเข้าปาล์มน้ำมันนั้น รัฐบาลได้ปรึกษากับเกษตรกรปาล์มน้ำมันแล้ว ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น รัฐมนตรี ธีระ กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมเพื่อหามาตรการช่วยเหลือ โดยคาดว่าจะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม ราคาปาล์มน้ำมันจะสูงขึ้นเป็น ๕ บาทต่อกิโลกรัม

เมื่อจบกระทู้ถามสดแล้ว ต่อไปเป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งมี ๓ กระทู้ ดังนี้

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ความคืบหน้าโครงการขยายไหล่ทางถนนสายริมทะเลสาบสงขลา ตั้งถามโดย ส.ส.สุพิชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยถามว่ากระทรวงคมนาคมจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากงบประมาณแล้วไม่พบการจัดสรรให้โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจได้มอบหมายให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีวรวัจน์ ได้ชี้แจงว่า จะจัดลำดับความสำคัญให้ถนนสายดังกล่าวขึ้นลำดับต้น ๆ เพื่อดำเนินการให้ทันการใช้งบประมาณ ๒๕๕๖ และจะกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลโครงการนี้เป็นพิเศษ เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางสู่ภาคใต้ต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ขอรบความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี อ่าวสว้างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งถามโดย ส.ส.อนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร ได้ถามถึงกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำการสำรวจขุดพบหลุมศพ และพบโครงกระดูกโบราณและหม้อโกลายบ้านเชียงเป็นจำนวนมากที่วัดชัยมงคล บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ ๕,๐๐๐ ปี แต่ได้ฝังกลบไว้ดั้งเดิม เพราะไม่มีงบประมาณดำเนินการ จึงขอถามว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านดอนธงชัย ได้เมื่อใด จากนั้น รัฐมนตรี สุขุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตอบชี้แจงว่า กรมศิลปากรเคยของบประมาณเมื่อปี ๒๕๕๐ จำนวน สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านดอนธงชัย แต่ไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการต่อไปในปี ๒๕๕๖ โดยจะมีการปรับแผนแม่บทใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป ส่วนการของบประมาณนั้นจะใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ โดยจะเริ่ม

ก่อสร้างได้ในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ขณะเดียวกันก็มีแผนเชื่อมโยงกับแหล่งอารยธรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกโลก

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง มาตรการดูแลพระภิกษุสงฆ์ ตั้งถามโดย ส.ส.ลีลาวดี วัชโรบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ได้ถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลได้มีการปรับปรุงและดูแลวัดร้าง เพื่อพัฒนาให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ รัฐมนตรี วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ ถ้าหากแก้ไขได้ก็จะได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าไปจำพรรษา ส่วนกรณีมีผู้ประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่ควรต่อพระพุทธรูป หรือมีผู้แอบอ้างเป็นพระภิกษุ ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม นั้น ปัจจุบันมีกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่รัฐบาลจะได้เสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมแก้ไขปัญหาความไม่เหมาะสมที่เกิดกับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ซึ่งเป็นวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม โดยเรื่องแรกเป็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ คือ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๒ และรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้มีผู้อภิปราย เสนอแนะอย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกพรรคเพื่อไทย อภิปรายท้วงติงเนื้อหาในรายงานดังกล่าว ว่าไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งทำให้เกิดความรุนแรงหลายเหตุการณ์ แต่ไม่มีการบันทึกในรายงาน จึงเสนอให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถอนรายงานดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข และมีบางท่านเสนอให้กรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร นำรายงาน ๒ ฉบับนี้ ไปพิจารณาก่อนเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ส่วนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายคัดค้าน โดยให้เหตุผลว่า รายงานดังกล่าวเป็นรายงานซึ่งองค์กรต่าง ๆ ต้องเสนอต่อรัฐสภาตามกฎหมายกำหนดทุกปี ซึ่งเป็นเรื่องรับทราบที่ประชุมสภามีหน้าที่รับทราบและสามารถเสนอข้อเสนอนั้น ข้อสังเกต และข้อท้วงติงได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขในรายงานต่าง ๆ ได้ และการเสนอให้ส่งรายงานให้กรรมการพิจารณานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย เมื่อประธานเห็นว่า ทั้ง ๒ ฝ่าย อภิปรายพอสมควรแล้ว และก่อนที่จะได้ดำเนินการขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับญัตติของ ส.ส.ขจิตร์ ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย ซึ่งเสนอญัตติให้ส่งรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้คณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่นั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งข้างหลายท่าน แต่ในที่สุดคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านและ ส.ส.ชลน่าน ศรีแก้ว วิปรัฐบาลได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการรับทราบตามข้อบังคับว่า เมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานแล้ว ขั้นตอนต่อไป หากมีผู้เสนอให้ส่งกรรมการก็สามารถทำได้ แต่ก็ยังคงมีผู้อภิปรายแสดงความเห็นหลากหลายประเด็น ในที่สุดท่านวิสุทธิ ไชยณรุณ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๕.๔๓ น.